



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ที่ ๑๗๒ /๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐

ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จะเสด็จพระราชดำเนิน
ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปี
การศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ ในวันอังคารที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ห้องพระปกเกล้า อาคารอนกนิทัศน์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี นั้น

เพื่อให้งานพิธีดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมบูรณ์ สมพระเกียรติ อาศัยอำนาจ
ตามความในมาตรา ๓๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ ดังนี้

กรรมการที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์สุวรรณี	ศรีคุณ	ประธานกรรมการ
นายพิสิษฐ์	มีวอน	รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัตรา	ทรงงามทรัพย์	กรรมการ
นายโกมินทร์	คล้ายวงศ์	กรรมการ
นางสาววันที	ศรีลิโก	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุรวัลย์	พงศ์ชู	กรรมการและเลขานุการ
นางสาวกรรณิการ์	พິ้งจงเจริญสุข	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการดำเนินงาน

กรรมการอำนวยการ

รองศาสตราจารย์สุมาลี	ไชยศุภรากุล	ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนทรศน์	พลเดช	รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์	เหมือนชอบ	กรรมการ
นางพิมพ์รัตน์	วนส์ณห์	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอนก	เทียนบุชา	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมเกียรติ	ดุสิตัมพันธ์	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกเมนทร์	บุญเจือ	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวรรณ	บัวรา	กรรมการ
รองศาสตราจารย์กมลชัย	ตรงวานิชนาม	กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษมศรี	อัครศรีพงศ์ธร	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ	สวัสดิ์นะที	กรรมการ
นายประเสริฐ	ฉิมท้วม	กรรมการ
นายพิสุทธิ	พวงนาค	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถาพร	ถาวรธิวาสน์	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีย์	เจนวิถีสุข	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติพงษ์	ยอดเยี่ยมแกร	กรรมการ
ศาสตราจารย์พรณี	บัวเล็ก	กรรมการ
นางกุลชไม	สีบพิก	กรรมการ
นายสงกรานต์	สุขเกษม	กรรมการ
นายบุญเกียรติ	ชรีระภากร	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ กำหนดนโยบายและตัดสินใจปัญหา

กรรมการดำเนินงาน

กรรมการฝ่ายประสานและดำเนินงานกลาง

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา		ประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา		รองประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน		กรรมการ
ผู้อำนวยการกองกลาง		กรรมการ
ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล		กรรมการ
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน		กรรมการ
ผู้อำนวยการกองคลัง		กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย		กรรมการ
นางสาวจันทิมา	ชูลีกราน	กรรมการ
นางชมพูนุช	ตันพานิช	กรรมการ
นางสาววรรณเศรษฐ์	สวัสดิ์ถาวร	กรรมการ
นายคำนวณ	วาสนาเป็นสุข	กรรมการ
นายบุญชัย	ลามศรีสวัสดิ์	กรรมการ
นางสาวปราณี	พุดมพวง	กรรมการ
นางสาวธัญญาลักษณ์	ลิมพันธ์	กรรมการ
นางสาวอัญชัญ	พระนอน	กรรมการ
นายภูมรินทร์	อ่องสุข	กรรมการ
นายธนภุต	ทองรอด	กรรมการ
นายกิติณัฐ	ศรีมูล	กรรมการ
นายอาณัติ	นิยมเดชา	กรรมการ

นางสาวพัชรินทร์	กุลเบ็ง	กรรมการ
นายชัยยุทธ	ดำหนก	กรรมการ
นายเอกชัย	คงเพ็ง	กรรมการ
นางสาวศศิวิมล	สิทธิบุรณะ	กรรมการ
ประธานสถานักศึกษา		กรรมการ
นายกองค์การนักศึกษา		กรรมการ
นายประพร	วรรณบุษราคัม	กรรมการและเลขานุการ
นายธนาเสฏฐ์	ผลเงาะ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ ๑. วางแผนการดำเนินงาน จัดเตรียมและประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ

๒. กำกับดูแลให้งานพิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ

กรรมการฝ่ายรวมบัณฑิต

นายโกมินทร์	คล้ายวงศ์	ที่ปรึกษากรรมการ
นายอัครเดช	มณีภาค	ประธานกรรมการ
นายทรงกฤษณ์	คมสัน	รองประธานกรรมการ
นายตรีพล	สักกะวานิช	กรรมการ
นายพิศิษฐ์	แช่ตัน	กรรมการ
นายสุรพงษ์	จันทร์ดี	กรรมการ
นายพิสิฐ	บุโตไทยะ	กรรมการ
นายวรวิทย์	วราสินธ์	กรรมการ
นายภานุวัฒน์	บุญยัง	กรรมการ
นายอมรเทพ	สกุณา	กรรมการ
นายสุรชาติ	บัวชุม	กรรมการ
นายพีรดล	เพชรานนท์	กรรมการ
ว่าที่ร้อยตรีปิยะปทีป	แสงอุไร	กรรมการ
นางสาวณาทยา	มาเมืองกล	กรรมการ
นางสาวสุภาพร	คำปลิว	กรรมการ
นายวริทธิ์นันท์	น้อยเอี่ยม	กรรมการ
นายเอกชัย	คงเพ็ง	กรรมการและเลขานุการ
นายสนชัย	ทับไทร	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ ๑. จัดทำและติดป้ายแถวบัณฑิต ประสานข้อมูลการตัดแถวจากกรรมการฝ่ายจัดที่นั่งบัณฑิต

๒. ติดตามเบลหมายเลขที่เก้าอี้ทุกตัวบริเวณจุดพักรอบัณฑิต

๓. ติดประกาศรายชื่อบัณฑิตตามแถวต่างๆ ที่ป้ายประชาสัมพันธ์

๔. รวมบัณฑิต และปล่อยแถวบัณฑิตเข้าสู่ห้องพิธี ประสานงานกับกรรมการฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

กรรมการฝ่ายตรวจความเรียบร้อย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธมาภรณ์	พุมพิจ	ประธานกรรมการ
นายชรรค์ชัย	หอมจันทร์	รองประธานกรรมการ
นายนิยม	สุทธิหลวง	กรรมการ
นายวิรัช	ฉัตรประเสริฐ	กรรมการ
นางสาวอัญนิชช์	พึงจรรยา	กรรมการ
นางกัลญา	ชมกลิ่น	กรรมการ
นายชวภัทร	สุวิริยะไพศาล	กรรมการ
นางสาวจุฬาลักษณ์	ตลับนาค	กรรมการ
นายบดินทร์	เจะเลง	กรรมการ
นางสาวนารีรัตน์	มุนีจักร์	กรรมการ
นางสาวอรรวรรณ	เชื้อน้อย	กรรมการ
นายวิรัตน์	พัทธอง	กรรมการ
นายปรีชา	พิทักษ์พล	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวระ	ทาสุวรรณ	กรรมการ
นายอดิเทพ	ครุฑธามาศ	กรรมการ
นายภควัต	รัตนราช	กรรมการ
นางสาวรินทร์ภัส	ศักดิ์ชัยวัฒนา	กรรมการ
นางสาวชานีมา	หัมมะรัน	กรรมการ
นายกฤษณ์	จินนะกุล	กรรมการ
นางสาวพันธุ์ศิริ	ธนาริยะวงศ์	กรรมการ
นางสาวสุภาพร	คำปลิว	กรรมการ
นายวิรัตน์นันท	น้อยเอี่ยม	กรรมการ
นางสาวฉันทน์รดี	เกตุนวม	กรรมการ
นางสาวทิพย์รัตน์	วัฒนธัญญกรรม	กรรมการ
นางสาววรรดี	นพรัตน์	กรรมการ
นางสาวรุ่งฤดี	นาห้วนิน	กรรมการ
นายปรัชญา	ลาแพงดี	กรรมการ
นางสาววาสนา	ลักษณัติ	กรรมการ
นางสาวแววตา	พันธุ์งาม	กรรมการ
นายชนก	ฤกษ์ดี	กรรมการ
นางสาวสกนรัตน์	ชัยศรีรักษ์	กรรมการ
นายนิรชา	เสื่อนาค	กรรมการ
นายสังสรรค์	แก้วหน่อ	กรรมการ
นางสาวอรทัย	พลหงส์	กรรมการ

นางสาวสุมาลี	ถวายเป็นบุญ	กรรมการและเลขานุการ
นายภูมรินทร์	อ่องสุข	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

- หน้าที่ ๑. ตรวจสอบความเรียบร้อยบัณฑิต ณ จุดรวมบัณฑิต และบริเวณเครื่องตรวจโลหะ
 ๒. จัดหา และแก้ไขปัญหาให้บัณฑิตได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
 ๓. ประสานงานกับกรรมการฝ่ายรวมบัณฑิต และฝ่ายจัดที่นั่งบัณฑิต

กรรมการฝ่ายจัดที่นั่งบัณฑิต และกำกับจุดขึ้น-ลง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุรวลัย	พงศ์ชู	ที่ปรึกษากรรมการ
นางสาวพรทิพย์	ไกรถาวร	ประธานกรรมการ
นายประพร	วรรณบุษราคัม	รองประธานกรรมการ
นางสาวมณฑารัตน์	ชูพินิจ	กรรมการ
นายอนุวัฒน์	ภักดี	กรรมการ
นางสาวมาริสา	มัสตุล	กรรมการ
นางสาวพัชริดา	บุญสวัสดิ์	กรรมการ
นางสาวจารุดา	สีสังข์	กรรมการ
ว่าที่ร้อยตรีจิตพร	บุญยัง	กรรมการ
นางสาวกัททิพย์	ตันสิน	กรรมการ
นายณัฐ	โกคาสุข	กรรมการ
นางยุตะนันท์	ไชยพร	กรรมการ
นางภริดา	พานิชเจริญ	กรรมการ
นางสาวณิฉินันท์	ทองอินทร์	กรรมการ
นางสาวณัชชอนุตม์	ท่าสาคร	กรรมการ
นางสาวรุ่งรัตน์	ดวงสร้อยทอง	กรรมการ
นางสาวชุลีกร	หงส์สิบแปด	กรรมการ
นางสาวชยาภา	อัติชู	กรรมการ
นางสาวศรันญพร	เปรมเป็รื่องเขาวน	กรรมการ
นางสาวธัญญาลักษณ์	ลิ้มพันธ์	กรรมการ
นางสาวปราณี	พุดมพวง	กรรมการ
นายธนกฤต	ทองรอด	กรรมการ
นายกิติณัฐ	ศรีมูล	กรรมการ
นายอาณัติ	นิยมเดชา	กรรมการ
นางสาวอัญชัญ	พระนอน	กรรมการ
นายชัยยุทธ	ดำหนก	กรรมการ
นายเอกชัย	คงเพ็ง	กรรมการ
นางสาวศศิวิมล	สิทธิบุรณะ	กรรมการ

นายธนาเสฏฐ์	ผลเงาะ	กรรมการและเลขานุการ
นายภูมรินทร์	อ่องสุข	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

- หน้าที่ ๑. วางแผนการนำบัณฑิตเข้าห้องพิธี
 ๒. ตัดแถวบัณฑิต ประสานกับกรรมการฝ่ายตรวจสอบรายชื่อ
 ๓. ตรวจสอบจำนวนบัณฑิตหลังจากที่บัณฑิตนั่งประจำที่เรียบร้อยแล้ว
 ๔. กำกับดูแลบัณฑิต ณ จุดขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตร
 ๕. กำกับดูแลบัณฑิต ณ จุดลงจากการรับพระราชทานปริญญาบัตร และเข้าสู่แถวที่นั่ง

กรรมการฝ่ายอัญเชิญปริญญาบัตร

นางสาววรรณภา	วิโรจน์แดนไทย	ประธานกรรมการ
นางสาวอัญธิศร	ศิริทรัพย์เจริญ	กรรมการ
นายทรงศักดิ์	ทิมา	กรรมการและเลขานุการ
นายธนาเสฏฐ์	ผลเงาะ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ อัญเชิญปริญญาบัตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต

กรรมการฝ่ายกำกับแถว

บัณฑิตวิทยาลัย

แถวที่ ๑	นางสาวพันธุ์ศิริ	ธนาริยะวงศ์
----------	------------------	-------------

คณะวิทยาศาสตร์

แถวที่ ๒	นายดิฏฐชัย	จันทร์कुณา
----------	------------	------------

แถวที่ ๓	นายไพโรจน์	สมุทรักษ์
----------	------------	-----------

คณะเกษตรและชีวภาพ

แถวที่ ๔	นายสุวิจักขณ์	อรุณลักษณ์
----------	---------------	------------

วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก

แถวที่ ๕	นายพัฒนพงศ์	จินตามงคล
----------	-------------	-----------

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แถวที่ ๖	ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาทีณี	นิลงาม
----------	--------------------------	--------

แถวที่ ๗	นางสาวลักขณา	แสงแดง
----------	--------------	--------

แถวที่ ๘	นายภัคธร	ชาญฤทธิเสน
----------	----------	------------

แถวที่ ๙	นางสาวแวรวี	ลาภเกิน
----------	-------------	---------

แถวที่ ๑๐	นายมนตรี	ดีโนนโพธิ์
-----------	----------	------------

แถวที่ ๑๑	นางสาวนิชา	โชควิญญู
-----------	------------	----------

แถวที่ ๑๒	นางสาวนริศรา	เพชรฤทธิ์
-----------	--------------	-----------

แถวที่ ๑๓	นางสาวสุธาทิพย์	รัฐปัติย์
-----------	-----------------	-----------

แถวที่ ๑๔	นางสาวชนิษฐา	บุตรไชย
-----------	--------------	---------

แถวที่ ๑๕	นางสาวชาวัลย์	เจริญพันธ์
-----------	---------------	------------

แถวที่ ๑๖	นางทัศนีย์	ปิ่นสวัสดิ์
-----------	------------	-------------

แถวที่ ๑๗	นางสาวนรรชนก	ทาสุวรรณ
แถวที่ ๒๘	นางวิชุดา	ธนมิตรามณี

คณะวิทยาการจัดการ

แถวที่ ๑๙	นางสาวอภาภรณ์	อังสาชน
แถวที่ ๒๐	นางสาวภัทรมน	กล้าอาษา
แถวที่ ๒๑	นางสาวโอปอ	กลับสกุล
แถวที่ ๒๒	นางสาวเล็กฤทัย	ชั้นทองชัย
แถวที่ ๒๓	นางสาวชลธิชา	ทิพย์ประทุม
แถวที่ ๒๔	นางสาวดวงพร	คงพิกุล
แถวที่ ๒๕	นางสาวทิพย์อนงค์	จินตวิจิต
แถวที่ ๒๖	นางสาวณัชชา	พัฒนະนุกิจ
แถวที่ ๒๗	นางสาวพิมพ์ผกา	ใจมุข
แถวที่ ๒๘	นายณัฐพล	ธนแขวงสกุล

คณะศึกษาศาสตร์

แถวที่ ๒๙	นายพลิชฐ์	โสภณพงษ์พัฒน์
แถวที่ ๓๐	นายก้องสยาม	ลับไพรี
แถวที่ ๓๑	นางสาวไอลย์ศรัย	พีรภาพรกุล
แถวที่ ๓๒	นางผกาวดี	ไวกลสิกรรม
แถวที่ ๓๓	นายคณิน	ประยูรเกียรติ
แถวที่ ๓๔	นายตฤณ	แจ่มถิ่น
แถวที่ ๓๕	ว่าที่ร้อยตรีภฤตต์ตฤณณ์	ตุ้หมาต
แถวที่ สุดท้าย	นายธนาเสฏฐ์	ผลเงาะ

- หน้าที่ ๑. ตรวจสอบรายชื่อ และแจกบัตรประจำตัวบัณฑิตในแถวที่รับผิดชอบ
 ๒. สรุปรายชื่อนบัณฑิตในแถว และแจ้งกรรมการฝ่ายจัดทำบัตรอนุญาต และบัตรประจำตัวบัณฑิตทราบ
 ๓. นำแถวบัณฑิตเข้าห้องพิธี
 ๔. ดูแลบัณฑิตในแถวรับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่เบิกแถวบัณฑิตขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตรตามขั้นตอนพิธี

กรรมการฝ่ายกำหนดจุดบนเวที

นายประพร	วรรณบุษราคัม	ประธานกรรมการ
นายธนาเสฏฐ์	ผลเงาะ	รองประธานกรรมการ
นายธนภุต	ทองรอด	กรรมการ
นายภูมรินทร์	อ่องสุข	กรรมการและเลขานุการ
นายกิติณัฐ	ศรีมูล	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ กำหนดจุดบนเวที